

Số: /BC-UBND

Trà Cú, ngày tháng 4 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/6/2017 và Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy**

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

Thực hiện Công văn số 1056/STNMT-QLMT ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/10/2022 và Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/6/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy;

Ủy ban nhân dân huyện (UBND) huyện báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**1. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/6/2017 và Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh: (giai đoạn từ năm 2017 đến nay)**

##### **1.1. Việc thực hiện các mục tiêu:**

- Hoàn thành cơ bản việc xử lý và không để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh (đạt 100%). Cụ thể: phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát và hướng dẫn Công ty TNHH sản xuất thương mại Định An là cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, kết quả: sau khi kiểm tra, thẩm định các hồ sơ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường và loại Công ty ra khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Xử lý chất thải nguy hại đạt tỷ lệ 100%.

- Xử lý chất thải y tế đạt tỷ lệ 100%.

- Tỷ lệ sử dụng nước sạch: huyện Trà Cú tính đến tháng 04 năm 2022 có 25 trạm cung cấp nước sạch, có 100% hộ dân (40.128 hộ) sử dụng nước hợp vệ sinh, 31.021 hộ sử dụng nước sạch, chiếm 77,31% (so với Nghị quyết thực hiện đạt 100%).<sup>1</sup>

##### **1.2 Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường:**

<sup>1</sup> Theo Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 10/04/2023 của UBND huyện Trà Cú về báo cáo kinh tế xã hội Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023.

Nhằm phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng và đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, những tác hại của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác bảo vệ môi trường, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền hàng năm bằng 48 Pano với các nội dung: Ngày Nước thế giới ngày 22/3, Giờ trái đất 22/4, Ngày môi trường thế giới 05/6, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường... Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện thực hiện tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động bảo vệ môi trường. Kết quả trong giai đoạn năm 2017 đến nay đã tuyên truyền được 5.762 cuộc có 150.418 lượt người nghe; tuyên truyền, thông tin qua loa đài phát thanh tại địa phương được 4.488 cuộc.

Qua công tác thông tin, tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là nhân dân. Xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường trên cơ sở đổi mới tư duy, cách làm, ý thức trách nhiệm với thiên nhiên, môi trường.

### ***1.3 Tăng cường công tác quản lý Nhà nước và huy động nguồn lực cho bảo vệ môi trường:***

Hiện tại cơ cấu cán bộ thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có 8/8 chỉ tiêu, trong đó có 03 đồng chí được phân công lĩnh vực quản lý môi trường; có 17 công chức quản lý môi trường ở 17 xã, thị trấn. Việc bố trí công chức trong lĩnh vực môi trường dần được sắp xếp theo ngành và chuyên môn đào tạo phù hợp.

Công tác thẩm định, cấp phép môi trường được thực hiện đúng quy trình có lấy ý kiến các ngành chuyên môn; có thành lập tổ kiểm tra, cấp phép môi trường đảm bảo các cơ sở hoàn thành các hồ sơ thủ tục trước khi cấp phép. Trong giai đoạn năm 2017 đến nay Ủy ban nhân dân huyện đã cấp Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 160 cơ sở, cấp Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho 66 cơ sở và 06 giấy phép môi trường; Phê duyệt 01 kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

Về huy động nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường: huyện Trà Cú đã thu hút được 01 doanh nghiệp có chức năng xử lý rác sinh hoạt là Công ty TNHH Kim Hoàng Phát và 01 doanh nghiệp có chức năng xử lý chất thải nguy hại là Công ty TNHH MTV Môi Trường Trà Vinh, 01 đơn vị thu gom rác là Hợp tác xã Xây dựng - Môi trường Trà Vinh. Nguồn nhân lực, tài chính và phương tiện cho việc thu gom và xử lý chất thải do doanh nghiệp tự chủ.

Xây dựng đề án thu gom chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng phương án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, chất thải nguy hại vỡ bao bì thóc bảo vệ thực vật sau sử dụng; chất thải Y tế; thu gom chất thải nhựa...

### ***1.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường***

- Giám sát, nhắc nhở công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt của Hợp tác xã Xây dựng - Môi trường Trà Vinh không để rác tồn đọng kéo dài. Tính đến thời điểm

hiện tại công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại trung tâm các xã, thị trấn, khu dân cư khoản 24 - 26 tấn/ngày.

Trong giai đoạn năm 2017 đến nay: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 108 trường hợp, trong đó 48 cơ sở<sup>2</sup> vi phạm gây ô nhiễm môi trường, qua đó Đoàn kiểm tra lập biên bản buộc các cơ sở khắc phục ô nhiễm môi trường, đối với các cơ sở quy mô lớn Đoàn hướng dẫn các cơ sở thực hiện lập hồ sơ môi trường theo quy định.

### **1.5. Sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững:**

Kiểm soát chặt chẽ việc lưu hành và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không có trong danh mục cho phép; tuyên truyền hướng dẫn các hộ nông dân áp dụng mô hình canh tác mới thân thiện với môi trường, sản xuất theo quy trình an toàn, thực hiện nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và thu gom, xử lý chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng cách sau khi sử dụng, phát động phong trào “*Vệ sinh môi trường ngoài đồng ruộng*”; nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sạch vào sản xuất và xây dựng nhiều mô hình trình diễn nhằm giúp nông dân sử dụng thuốc một cách đúng đắn, phù hợp, tiết kiệm, bảo đảm môi trường sinh thái và sức khỏe người sử dụng, từ đó nâng cao nhận thức sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Xây dựng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ từ hộ gia đình bằng thùng ủ rác sinh hoạt làm phân bón tại xã Ngọc Biên, Lưu Nghiệp Anh, Đại An, Tân Sơn và huyện có 01 nhà máy phân vi sinh của Công ty cổ phần HUDAVIL Trà Vinh đóng trên địa bàn xã Ngãi Xuyên, nguyên liệu sử dụng từ bã bùn chế biến từ cây mía làm phân bón vi sinh; 1.693 nông hộ sử dụng hầm Biogas, 05 hộ sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi.

Tính đến tháng 04/2023, tại huyện đã bố trí 441 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, ước tính lượng rác thải nguy hại là bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng là khoản 3.9 tấn/năm, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các xã, thị trấn vận hành các thủ tục thu gom và thuê đơn vị xử lý theo quy định.

Thực hiện tuyên truyền các cơ sở nuôi chim yến chấp hành tốt quy định của pháp luật về tiếng ồn theo Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi và Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định về phát loa dẫn dụ chim yến

---

<sup>2</sup>- Cơ sở sơ chế cá lóc chết làm mắm do bà Trần Thị Bé ấp Rạch Cá, xã Hàm Tân; cơ sở nuôi heo của bà Trần Thị Ni Ra, cơ sở chăn nuôi heo của ông Cao Thanh Hải tại ấp Trà Lés, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú. Kiểm tra xe chở bã mía của Công ty mía đường Trà Vinh phát sinh mùi hôi; Kiểm tra cơ sở thu mua thủy sản tại Khóm 3, 1, 5 thị trấn Định An; 4 sở sản xuất, kinh doanh tại thị trấn Trà Cú; 3 hộ chăn nuôi heo tại thị trấn Định An, 7 hộ chăn nuôi heo tại xã Tân Sơn; 4 cơ sở chế biến cá lóc chết làm mắm tại xã Định An; 4 cơ sở tại xã Đại An; 2 lò giết mổ (1 cơ sở tại xã Long Hiệp và 1 cơ sở tại xã Tập Sơn); cơ sở làm bún tại ấp Sóc Trơ Dưới, xã An Quảng Hữu và cơ sở chế biến mắm cá lóc gây ô nhiễm môi trường tại ấp Long Hưng, xã Lưu Nghiệp Anh; ...

tại khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

### ***1.6. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng Nông thôn mới***

Năm 2022 huyện còn lại 03 xã xây dựng nông thôn mới và địa phương đã hoàn thành thủ tục công nhận xã nông thôn mới: Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm Giang; Tính đến nay huyện có 13 xã đạt nông thôn mới và 02 xã đạt nông thôn mới nâng cao, hiện các xã đang tiếp tục nâng chất và hoàn thành thủ tục xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh và xây dựng huyện nông thôn mới 2023, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện tham mưu xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Thị trấn Định An với công suất 230m<sup>3</sup>/ngày.đêm; xây dựng 01 nhà chứa chai lọ thủy tinh, miêng kiếng và thực hiện xử lý theo quy định; xây dựng mô hình phân loại rác tại nguồn, mô hình thu gom rác thải nhựa; xây dựng đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước, phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện; thực hiện đóng cửa 02 bãi rác tại Khóm 1, thị trấn Trà Cú và bãi rác xã Long Hiệp.

### ***1.7. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường:***

Phối hợp với Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH SX-TM Định An lập biên bản ghi nhận hiện trường và yêu cầu khắc phục. Đến đầu năm 2023, Công ty đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đạt tiêu chuẩn và đã được UBND tỉnh cấp phép. Hiện nay, 02 phân xưởng của Công ty giày da Mỹ Phong (nay là Công ty giày da Thái Bình), Công ty Mía đường Trà Vinh điều thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

Thường xuyên nhắc nhở Công ty TNHH Kim Hoàng Phát khắc phục tình trạng khói và mùi hôi gây ảnh hưởng đến người đi đường và khu dân cư xung quanh. Đến nay cơ bản công ty đã khắc phục xong.

Làm việc với Hợp tác xã Xây dựng - Môi trường Trà Vinh thực hiện rà soát các tuyến đường để mở rộng mạng lưới thu gom rác thải sinh hoạt tại các xã, thị trấn, các khu vực dân cư hình thành mới, không để rác thải sinh hoạt tồn đọng, gấn bó trí thùng hợp lý.

UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15 (nay là Chỉ thị 27) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất kinh doanh khắc phục các khu vực ô nhiễm môi trường, ra quân thực hiện tốt ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, tăng cường trồng cây xanh, phát hoang bụi rậm che khuất tầm nhìn, thu gom rác thải...

Thực hiện mô hình camera giám sát các điểm nóng về môi trường, trên địa bàn huyện Trà Cú tổng số camera hiện có 15 camera giám sát trong đó 12 cái do Sở Tài

nguyên và Môi trường đầu tư còn lại là của huyện đầu tư. Qua thực hiện hệ thống camera đã hỗ trợ tích cực cho công tác vệ sinh môi trường; theo dõi phát hiện và xử lý kịp thời đối với trường hợp xả thải không đúng quy định; hạn chế tình trạng vứt rác thải bừa bãi ra môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân và đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt, thực hiện bố trí thùng chứa rác, đảm bảo việc thu gom, hạn chế để rác tồn đọng, công tác vệ sinh môi trường tại các vị trí được giám sát đã được cải thiện hơn so với trước đây; hành vi xả rác thải không đúng quy định, rác thải phát sinh xung quanh chân thùng được kéo giảm.

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tự phát, huyện có quy hoạch xây dựng 02 cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại xã Tập Sơn và xã Long Hiệp, nay đã đi vào hoạt động ổn định và có đầy đủ hồ sơ môi trường theo quy định.

## **2. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/10/2022 và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh: (giai đoạn từ năm 2022 đến nay)**

### **2.1 Công tác triển khai thực hiện**

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện. Định kỳ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Ban hành Kế hoạch 10/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND huyện Trà Cú về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 79-KH/HU ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy trên địa bàn huyện Trà Cú.

Thành lập Ban chỉ đạo Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND huyện Trà Cú về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 79-KH/HU ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy trên địa bàn huyện Trà Cú.

Ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm; Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm.

### **2.2. Công tác tuyên truyền**

- Tuyên truyền, thông tin qua đài phát thanh tại địa phương được 816 cuộc, có 24.540 lượt nghe.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tuyên truyền được 676 cuộc gồm 319 tin, 78 bài viết; đồng thời, có xây dựng và phát thanh chuyên mục an toàn giao thông của huyện định kỳ 02 lần/tháng.

- Tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân trong các cuộc ra quân dọn dẹp cảnh quan môi trường được 560 cuộc với 25.832 lượt người nghe.

### **2.3. Tăng cường vai trò trách nhiệm người đứng đầu tại địa phương**

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các xã, thị trấn, thủ trưởng các ban, ngành huyện đối với công tác bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, đảm bảo trật tự xây dựng ở đô thị và nông thôn... Lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng và trật tự, an toàn giao thông trong thực hiện mô hình “*Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo*” trong triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng và trật tự, an toàn giao thông; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tại nơi cư trú; xem xét kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý để đánh giá thi đua cuối năm.

UBND huyện đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo để thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và tập thể cuối năm.

### **2.4. Đẩy mạnh xây dựng cảnh quan môi trường đô thị và nông thôn**

- Hưởng ứng các hoạt động thực hiện Chỉ thị 15 (nay là Chỉ thị số 27) được 2.060 cuộc; lực lượng tham gia 58.867 lượt người (trong đó 19.124 người dân), chiều dài thực hiện 443.085km, lượng rác thu gom 200,229m<sup>3</sup>, cây xanh dọc các tuyến tổng số hiện có 484.809 cây (hoa giấy, bông trang, cây điệp lùn, cây hoàng yến...), duy trì 2.900 cây dầu.

- Toàn huyện xây dựng 21 tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp, dự kiến tái công nhận vào cuối năm 2023 với tổng chiều dài: 31,305km; xây dựng tuyến đường hoa.

- Ban An toàn giao thông huyện phối hợp với Đoàn quản lý giao thông thủy, bộ Trà Vinh thực hiện cắt hạ cây tạo cảnh quang trên các tuyến đường Hương lộ 12, 18, 27, 36, 28, lộ nông thôn..., Quốc lộ 53, 54 và đường tỉnh lộ 914; 915; 911 trả lại đường thông hè thoáng, với chiều dài thực hiện là 934,55km, chặt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn hai bên Đường huyện 12, hai bên đường các xã Hàm Giang, Tân Hiệp, Ngãi Xuyên và Kim Sơn...bằng xe chuyên dụng với chiều dài 18.8km.

### **2.5. Triển khai, nhân rộng các mô hình và hoạt động bảo vệ môi trường**

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đăng ký thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường, tính đến nay, tổng cộng có 148 mô hình trong đó:

- Tại các xã, thị trấn có 93 mô hình bao gồm: mô hình thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở nơi chưa có xe thu gom vào được, mô hình thu gom phân loại chất thải

rắn sinh hoạt tại nguồn, mô hình thu gom tái chế rác thải nhựa, mô hình thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật.

- Các mô hình của các Hội đoàn thể và MTTQ Việt Nam huyện Trà Cú: MTTQ Việt Nam huyện Trà Cú đã chỉ đạo, phối hợp với các Hội đoàn thể huyện, xã, thị trấn xây dựng và duy trì 55 mô hình hưởng ứng thực hiện theo Chỉ thị 27 tại các ấp, khóm. Thông qua các hội có 1.080 hội viên tham gia (Hội Cựu chiến binh 35 câu lạc bộ; Hội Nông dân 17 câu lạc bộ; Hội Liên hiệp Phụ nữ 03 câu lạc bộ). Qua thành lập các câu lạc bộ thực hiện hưởng ứng Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thấy rõ sự phát huy của các ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân, nhất là những hội viên là thành viên trong câu lạc bộ tham gia các hoạt động cải thiện cảnh quan môi trường, trồng cây cảnh, xây dựng tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp, tuyến đường hoa ... tạo nên những tuyến đường ngày càng khang trang sạch đẹp, môi trường thông thoáng trong lành, đồng thời nhân rộng mô hình thu hút nhiều hội viên tham gia ngày càng đông và mô hình được nhân rộng đem lại sự lan tỏa trong nhân dân.

### **2.6. Nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải**

- Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt toàn huyện đạt 88.93% cụ thể:

+ Tại khu vực đô thị: lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 10,397 tấn/ngày, thu gom được 10,241 tấn/ngày <sup>(1)</sup> đạt tỷ lệ 98,5%.

+ Tại khu vực nông thôn: lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 77,046 tấn/ngày, thu gom được 67,521 tấn/ngày <sup>(2)</sup> đạt tỷ lệ 87,61%.

- Rác thải y tế, bao bì thuốc bảo vệ thực vật: thu gom và xử lý đạt 100%.

**Ghi chú: (1) và (2):** Tổng lượng rác do đơn vị thu gom được và do thực hiện các mô hình thu gom, xử lý rác tại các xã, thị trấn khu vực chưa có xe thu gom vào được.

**2.7. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để góp phần bảo vệ môi trường** (nội dung tương tự, đã có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ở phần trên)

Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ sạch thân thiện với môi trường, phát triển các công nghệ xử lý và tái chế, tái sử dụng chất thải; sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, nhân rộng các công nghệ xử lý chất thải với chi phí thấp trong xử lý chất thải khu vực nông thôn, đặc biệt các mô hình về xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải chăn nuôi và chất thải nông nghiệp thông thường.

### **Kết quả:**

- Có 03/03 cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thực hiện đầu tư công nghệ xử lý nước thải công nghiệp và hệ thống thu gom chất thải sinh hoạt của công nhân đạt tiêu chuẩn quy định gồm: 02 phân xưởng của Công ty giày da Mỹ Phong (nay là Công ty giày da Thái Bình), Công ty Mía đường Trà Vinh, Công ty TNHH SX thương mại Định An;

- Ứng dụng mô hình xử lý rác sinh hoạt hữu cơ từ hộ gia đình bằng thùng ủ rác sinh hoạt tại xã Ngọc Biên, Lưu Nghiệp Anh, Đại An, Tân Sơn và huyện có 01 nhà máy phân vi sinh của Công ty cổ phần HUDAVIL Trà Vinh đóng trên địa bàn xã Ngãi Xuyên, nguyên liệu sử dụng từ bã bùn chế biến từ cây mía làm phân bón vi sinh; 1.693 hộ dân sử dụng hầm Biogas, 05 hộ sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi.

### ***2.8. Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng và trật tự, an toàn giao thông***

Từ giai đoạn năm 2022 đến quý I năm 2023 UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng và trật tự, an toàn giao thông cụ thể như sau:

#### ***- Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường:***

+ Đoàn kiểm tra liên ngành công tác bảo vệ môi trường huyện và phối hợp với Đoàn kiểm tra sở thực hiện kiểm tra 26 cơ sở<sup>3</sup> sản xuất, doanh nghiệp. Qua kiểm tra, Đoàn lập biên bản ghi nhận hiện trạng và đề nghị khắc phục các lỗi còn tồn tại, kết quả hầu hết các cơ sở điều khắc phục tốt theo yêu cầu; chuyển 01 hồ sơ cho cảnh sát môi trường<sup>4</sup> xử lý; thành lập Tổ kiểm tra cấp phép môi trường trên địa bàn huyện Trà Cú, kết quả thực hiện kiểm tra, thẩm định cấp 06 giấy phép môi trường cho 06 cơ sở.

+ Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra và đề nghị Công ty TNHH Kim Hoàng Phát thực hiện khắc phục sự cố để rò rỉ khói và mùi hôi ảnh hưởng đến khu dân cư và người đi đường; phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thực hiện kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh và Công ty TNHH Kim Hoàng Phát.

#### ***- Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong việc thực hiện trật tự xây dựng và trật tự, an toàn giao thông:***

+ Chỉ đạo Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND các xã, thị trấn ra quân triển khai thực hiện giải tỏa lấn, chiếm lòng lề đường, lập lại trật tự an toàn giao thông: ra quân được 45 cuộc, có 128 lực lượng tham gia, tiến hành nhắc nhở các hộ mua bán, bán hàng, mái che lấn, chiếm lòng lề đường lập biên bản

<sup>3</sup>26 cơ sở: Cơ sở thu mua cá lóc chết của bà Nguyễn Thị Đẹp tại ấp Long Hưng, xã LNA; cơ sở sản xuất than củi của hộ ông Mã Văn Út và ông Nguyễn Nam Sinh, địa chỉ ấp Cây Da, xã Đại An; lò nung củi của hộ bà Hứa Thị Nga, địa điểm ấp Cây Da, xã Đại An; Cơ sở thu mua cá lóc làm mắm của hộ Nguyễn Thị Ni thị trấn Định An; Trang trại nuôi heo của hộ ông Diệp Tấn Thành tại ấp Sà Vần B, xã Ngọc Biên; Cty Kim Hoàng Phát; Cty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh; Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Trà Vinh; Cty TNHH TMDV Định An Trà Vinh; Cty Giày Da Mỹ Phong chi nhánh thuộc xã Thanh Sơn; các cơ sở dẫn dụ chim yến phát ra tiếng ồn trên địa bàn huyện Trà Cú, cơ sở nuôi heo tại ấp Sà Vần, Ngọc Biên và cơ sở sản xuất than tổ ong tại thị trấn Định An...

<sup>4</sup> Chuyển 01 hồ sơ cho cảnh sát môi trường: Cơ sở thu mua cá lóc chết làm mắm của hộ ông Huỳnh Văn Trinh ấp giồng giữa xã Định An.



buộc di dời bảng hiệu, mái che 41 trường hợp, cam kết 69 trường hợp; Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát 1.505 ca, có 7.250 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Phát hiện 837 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt 952 đối tượng với số tiền 1.111.230.000đ (trong đó có 115 trường hợp quý IV năm 2021 chuyển sang).

+ Phối hợp Đoàn Quản lý giao thông thủy bộ tỉnh kiểm tra và xử lý kịp thời bên thủy nội địa chưa được công bố hoạt động tại bến VLXD Công ty TNHH xây dựng Tấn Đạt và bến đò Xoài Lá thuộc ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh; khảo sát công bố lại bến thủy nội địa bến đò Xoài Lơ xã Lưu Nghiệp Anh, bến đò Xoài Rùm xã Kim Sơn, bến đò Bến Bạ xã Hàm Tân, bến đò Định An thị trấn Định An; làm việc UBND thị trấn Định An và các chủ phương tiện đò khách ngang sông bến thị trấn Định An qua An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng thực hiện phân luồng đảm bảo an toàn giao thông; kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa tại các bến đò ngang trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023.

***- Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong việc thực hiện an toàn thực phẩm:***

+ Kiểm tra ATTP theo Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 31/3/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Trà Cú đối với 692/2.820 cơ sở, kết quả 561 cơ sở thực hiện tốt, đạt tỷ lệ 81,06%, 131 cơ sở vi phạm về giấy khám sức khỏe hết hạn, hàng hóa không rõ nguồn gốc, không mang găng tay, khẩu trang..., Đoàn kiểm tra hướng dẫn tiêu hủy tại chỗ 03kg hàng hóa hết hạn sử dụng và cho viết bản cam kết khắc phục. Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội xuân năm 2023 trên địa bàn huyện Trà Cú: Kiểm tra thực tế tại 151 cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ăn uống kết quả nhắc nhở 30 trường hợp; hướng dẫn chuyên trách các xã thực hiện kiểm thực 3 bước trong dịp diễn ra hội thi Pali-Khmer kết thúc năm học 2022 - 2023. Phối hợp Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 01 cơ sở sản xuất nước đá (ấp Chợ, xã Hàm Giang), kết quả đạt.

- Báo cáo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước, tổng số mẫu lấy 57 mẫu/20 cơ sở cấp nước. Tỷ lệ mẫu đạt QCVN 02:2009/BYT 43,86% (25/57 mẫu). Đối với các cơ sở cấp nước có kết quả thử nghiệm các thông số không đạt, thực hiện giám sát lại trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Thực hiện lấy mẫu, thu mẫu giám sát an toàn thực phẩm: thu 07 mẫu, lấy mẫu test nhanh: 07 mẫu (âm tính), trong đó: 03 mẫu thuốc trừ sâu, 2 mẫu Foocmol, 02 mẫu hàn the. Thông qua hoạt động lấy mẫu nhằm kịp thời phát hiện, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xử lý đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

+ Giám sát các điều kiện đảm bảo ATTP đối với bếp ăn từ thiện và căn tin Trung tâm Y tế huyện, kết quả: đạt. Phối hợp Chi cục ATVSTP thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP tại 2 quầy cung cấp suất ăn thuộc Công ty LEFASO (ấp Kosla, xã Thanh Sơn), kết quả: đạt.

+ Triển khai đến 17 xã, thị trấn Công văn về việc đảm bảo ATTP trong lễ giao nhận quân và tổng kết công tác tuyển quân năm 2023; hướng dẫn các xã, thị trấn giám sát điều kiện ATTP tại lễ đưa tân binh nhập ngũ, qua đó thực hiện lưu 132 mẫu thực phẩm các loại, test nhanh 04 mẫu, kết quả đều âm tính.

## **II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:**

### **1. Thuận lợi**

- Nhìn chung cảnh quan, môi trường được cải thiện, đô thị được chỉnh trang, nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong công tác bảo vệ môi trường từng bước được nâng lên; tỷ lệ người dân tham gia thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngày càng đông, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả của các chi hội, đoàn thể ấp, khóm được triển khai xây dựng và nhân rộng.

- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được chú trọng, vai trò của cộng đồng trong việc tổ chức thực hiện được phát huy.

### **2. Khó khăn, hạn chế**

- Một số đơn vị chưa thường xuyên tổ chức thực hiện kế hoạch hành động cải thiện môi trường, nội dung thực hiện chưa phong phú, ý thức tự giác trong Nhân dân chưa có sự chuyển biến tích cực. Ý thức một số bộ phận người dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về môi trường chưa cao, một số điểm nóng về môi trường tại các xã sau một thời gian lại tái diễn; một số cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô hộ gia đình chưa đảm bảo về môi trường mặc dù đã được kiểm tra nhắc nhở nhưng cơ sở chỉ khắc phục được tạm thời.

- Sự quan tâm, chỉ đạo của một số địa phương chưa cao trong việc kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường, còn lúng túng khi áp dụng Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường còn hạn chế.

- Đối với công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty TNHH Kim Hoàng Phát thường xuyên gặp sự cố phải tạm ngưng hoạt động sửa chữa nên rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường, Công ty không còn đủ bãi chứa rác, do vậy UBND huyện tạm thời trung dụng bãi rác Long Hiệp để chứa tạm. Điều này ảnh hưởng đến việc vận hành thủ tục đóng cửa bãi rác theo Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về phê duyệt Đề án tăng cường năng lực và hạ tầng kỹ thuật quản lý chất thải rắn.

- Công tác thu gom rác thải sinh hoạt của Hợp tác xã Xây dựng và Môi trường

Trà Vinh đôi lúc còn tồn đọng cục bộ ở một số khu vực.

### **3. Nhận xét**

Qua triển khai vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh”, Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong bảo vệ môi trường đã tạo nhận thức trong Nhân dân đầy đủ hơn về tác hại của ô nhiễm môi trường, nhất là nguồn nước thải, rác thải ảnh hưởng đến sức khỏe con người; hậu quả của biến đổi khí hậu; qua đó nâng cao ý thức chấp hành Luật Bảo vệ môi trường của mỗi người dân, giúp cho mọi người thấy được lợi ích của việc xây dựng mô hình tự quản bảo vệ môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

Cảnh quan, môi trường từng bước được cải thiện đem lại cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; đô thị được chỉnh trang, có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức của cán bộ, công chức và người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và trật tự, an toàn giao thông được chú trọng thực hiện, trong đó phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường ở đô thị và nông thôn.

Tuy nhiên, ý thức một số bộ phận người dân chưa tốt chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, vì vậy huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

### **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:**

Việc đóng cửa bãi rác Long Hiệp bị chậm tiến độ sẽ gây ảnh hưởng đến việc thực hiện tiêu chí nông thôn mới của huyện Trà Cú do lò đốt Công ty TNHH Kim Hoàng Phát thường xuyên hư hỏng, thiếu bãi tập kết rác, UBND huyện phải trung dung bãi rác Hiệp. Vì vậy Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị các ngành chuyên môn tỉnh phối hợp địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thường xuyên xảy ra, để huyện thực hiện xử lý đóng cửa bãi rác xã Long Hiệp.

UBND huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường được biết./.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, TH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Văn Nghị**